

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อแล้วลูกจะสะสมพลังโยคะ ด้วยพลังโยคะ ลูกสามารถประกาศสิทธิในอาณาจักรของทั้งโลก
- คำถาม:** อะไรที่ไม่ได้อยู่ในความคิดหรือความฝันของลูกๆ แต่เวลานี้ได้กลายเป็นความจริงแล้ว?
- คำตอบ:** ลูกไม่เคยคิดหรือฝันเลยว่าลูกจะศึกษาราชโยคะกับพระเจ้าและกลายเป็นนายของโลก หรือที่ลูกจะศึกษา การศึกษานี้เพื่อประกาศสิทธิในอาณาจักร ขณะนี้ลูกมีความสุขที่ไม่มีที่ไรที่สิ้นสุดที่ลูกได้รับพลังจากผู้ทรง อำนาจและประกาศสิทธิในอำนาจในการปกครองของอาณาจักรยุคทอง

โอม ชานติ ลูกสาวทั้งหลายกำลังนั่งที่นี้เพื่อการฝึกฝน ในความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและกำลัง จดจำพ่อที่ควรจะนั่งที่นั่นบน(กัทดี) ถ้าเธอไม่ได้นั่งในการจดจำระลึกถึงเธอก็จะไม่ควรจะเรียกว่าเป็นครู มีพลังในการจดจำ ระลึกถึง ไม่มีพลังในความรู้ พลังนี้เรียกว่าพลังของโยคะ คำว่า“พลังของโยคะ” คือคำพูดที่ชานยาสซีใช้ พ่อไม่ได้ใช้คำที่ ยาก พ่อพูดว่า: ลูกๆ เวลานี้จดจำพ่อ เช่นที่เด็กเล็กๆ จดจำพ่อแม่ของเขา พ่อแม่เหล่านั้นคือพ่อแม่ทางร่าง ลูกๆ นั้น ปราศจากภาพลักษณ์ ลูกได้รับภาพลักษณ์(ร่างกาย)นี้ที่นี้ ลูกคือผู้อาศัยของโลกที่ซึ่งไม่มีภาพลักษณ์ ไม่มีภาพลักษณ์ใดๆ ที่นั่น อันดับแรกทำให้มันคงว่าลูกคือดวงวิญญาณ ดังนั้นพ่อพูดว่า ลูกๆ กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! มีศรัทธาว่าลูก คือดวงวิญญาณ ลูกมาจากดินแดนนิพพาน นั่นคือบ้านของลูกดวงวิญญาณทั้งหมด ลูกมาที่นี้เพื่อเล่นบทบาทของลูก ใคร ที่มาเป็นอันดับแรก? สติปัญญาของลูกตระหนักถึงสิ่งนี้ ไม่มีใครอื่นในโลกมีความรู้นี้ พ่อพูดว่าลิมคัมภีร์ทั้งหมดดลยา ที่ลูก เคยศึกษามา ผู้คนยกย่องกฤษณะและผู้นั้นผู้น้อย่างมากมาย พวกเขายกย่องคานธีอย่างมากด้วยเช่นกัน ค่ายกย่องนั้น ราวกับว่าคานธีได้ก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงก่อนที่จะเขาจะจากไป อย่างไรก็ตาม พระเจ้าชีวาพูด: กฏที่ได้คง อยู่ในอาณาจักรของราชาและราชินีดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปนั่นก่อตั้งขึ้นโดยพ่อ เป็นพ่อผู้ที่ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นราชา และราชินีด้วยการสอนราชาโยคะแก่พวกเขา แม้แต่ชนบทรหมนิยมประเพณีของพระเจ้าเหล่านั้นก็ได้ถูกทำลายลง เขา (คานธี)กล่าวว่าเขาไม่ต้องการอาณาจักรแต่เขาต้องการรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน ขณะนี้รัฐบาลนั้นอยู่ในสภาพ ใด? มีเพียงความทุกข์เท่านั้นและไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความทุกข์ พวกเขาเฝ้าแต่รบราและทะเลาะเบาะแว้งกันและกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมาย เวลานี้ลูกๆ กำลังประกาศสิทธิในอาณาจักรด้วยการทำตามศรั้มท์ ลูกมีพลังมากโดย ไม่มีกองทัพเลย ฯลฯ ที่นั่น ไม่มีเรื่องของความกลัวใดๆ ที่นั่นเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เป็นอาณาจักรที่ไม่มี การแบ่งแยก ทวิภาคซึ่งได้เป็นเหตุของความขัดแย้งก็ไม่มีอยู่ที่นั่น นั่นเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรที่ไม่มีมีการแบ่งแยก พ่อ ทำให้ลูกๆ กลายเป็นเทพ และแล้วจากการเป็นผู้ที่ไม่มีมีการแบ่งแยก ราวนี้ก็ได้ทำให้ลูกกลายเป็นปีศาจ ขณะนี้ลูกๆ รู้ว่าลูก ๗ ผู้อาศัยในบาร์ตเคยเป็นนายของทั้งโลก ลูกประกาศสิทธิในอาณาจักรของโลกด้วยพลังโยคะเท่านั้น ขณะนี้ลูกกำลัง ประกาศสิทธิในอาณาจักรนั้นอีกครั้งหนึ่ง ลูกประกาศสิทธิทุกอย่างจริงเพียงด้วยพลังโยคะเท่านั้น มีพลังในการศึกษาด้วยเช่น กัน ในทำนองเดียวกัน เมื่อใครบางคนกลายเป็นนักกฎหมายเขาก็มีพลังนั้น พลังนั้นมีค่าไม่ก็สตางค์ ลูกปกครองทั้งโลก ด้วยพลังโยคะ ลูกได้รับพลังจากผู้ทรงอำนาจ ลูกพูดว่า: บาบารประกาศสิทธิในอำนาจในการปกครองยุคทองจาก ท่านทุกวงจรซึ่งต่อมาเราสูญเสียไปแล้วเราประกาศสิทธิในอาณาจักรอีกครั้ง ลูกได้รับความรู้อย่างเต็มที่ทั้งหมดแล้ว ขณะนี้ด้วยการ ทำตามศรั้มท์ที่เราจะประกาศสิทธิในอาณาจักรของโลกที่สูงส่ง โลกได้กลับมาสูงส่งเช่นกัน เวลานี้เท่านั้นที่ลูกมีความรู้ ของผู้สร้างและสิ่งสร้าง แม้แต่ลักษมีและนารายณ์ก็ไม่มีความรู้ว่าพวกเขาได้ประกาศสิทธิในอาณาจักรของเขายังไง ขณะนี้ลูกกำลังศึกษาที่นี้เพื่อไปปกครองที่นั่น เมื่อใครบางคนถือกำเนิดในบ้านที่ดีและมั่งคั่งก็กล่าวได้ว่าเขาต้องเคย ทำกรรมดีและเคยให้ทานและทำบุญในชาติก่อนหน้าของเขา ลูกได้รับชาติเกิดตามการกระทำของลูก ขณะนี้คือ อาณาจักรของราวัน ไม่ว่าจะการกระทำใดก็ตามที่ผู้คนทำที่นี้ก็เป็นบาป ลูกต้องลงบันไดมา แม้แต่ผู้ที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดและสูง สุดในบรรดาทั้งหมดที่เคยเป็นของศาสนาเทพก็ต้องลงบันไดมา ทุกคนต้องไปผ่านสภาพสะโต,ราโจและตาโม ทุกสิ่งกลับ มาเก่าจากใหม่ เวลานี้ลูกๆ ควรจะมีประสบการณ์ของความสุขที่ไร้ขีดจำกัด ลูกไม่เคยคิดหรือฝันว่าลูกจะกลายเป็นนาย ของโลก ผู้คนของบาร์ตรู้ว่ามันเคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ทั่วทั้งโลก พวกเขามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และแล้วก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ได้มีการจดจำกันว่า “ผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาต่อมาก็กลายเป็นผู้กราบไหว้ บูชา” เวลานี้ทั้งหมดนี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูก การละเล่นนี้มหัศจรรย์มาก ไม่มีใครรู้ว่าเราได้ใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร ในคัมภีร์ได้มีการเขียนไว้ 8.4 ล้านชาติเกิด พ่อพูดว่า: สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา

มันเป็นอาณาจักรของราวัน มันมีอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ เท่านั้นและไม่อยู่ในสติปัญญาของคนอื่นว่าอาณาจักรของรามคืออะไรและอาณาจักรของราวันคืออะไร ราวันถูกเผาทุกปี ดังนั้นเขาจึงเป็นศัตรู กิเลสทั้งห้าคือศัตรูของมนุษย์ ไม่มีใครรู้ว่าราวันคือใครและเหตุใดพวกเขาถึงเผาราวัน ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้อาศัยของยุคบรรจบกันก็ตระหนักว่าขณะนี้พวกเขา กำลังจะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด พระเจ้ากำลังสอนราชาโยคะแก่เราและกำลังเปลี่ยนเราจากมนุษย์เป็นนารายณ์จากมนุษย์ที่ตกต่ำเป็นมนุษย์ที่สูงส่ง ลูกๆ รู้ว่าพระเจ้าผู้ไร้ตัวตนที่สูงส่งเหนือสิ่งใดกำลังสอนลูก ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขที่ไร้ขีดจำกัด นักเรียนในโรงเรียนก็มีสำนึกว่าพวกเขาเป็นนักเรียน ครูเหล่านั้นที่สอนเป็นครูธรรมดาทั่วไป ที่นี้พระเจ้ากำลังสอนลูก ในเมื่อลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสภาพที่สูงส่งด้วยการศึกษานี้ ลูกก็ควรศึกษาเป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ง่ายตายมาก! ลูกเพียงแค่อ่านหนังสือเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงถึง 45 นาทีทุกๆ เช้า ตลอดทั้งวันเป็นเพราะลูกยุ่งกับการทำงานหรือธุรกิจ ลูกจึงลืมที่จะมีการจดจำระลึกถึง เหตุนี้เองลูกจึงมาที่นี้ในเวลาเช้าตรู่และนั่งในการจดจำระลึกถึง ได้มีการบอกลูกให้จดจำบาบาด้วยความรักอย่างมาก บาบา ท่านได้มาเพื่อสอนเรา ขณะนี้เรารู้ว่าท่านมาอีกครั้งหลังจาก 5000 ปี เพื่อสอนเรา เมื่อลูกมาหาบาบาที่นี้ บาบายังถามพวกเขา: เราเคยพบกันมาก่อนไหม? ผู้รู้และชานยาสซี ฯลฯ จะไม่มีวันถามคำถามนี้ ที่นี้ไม่มีใครก็ตามที่ต้องการนั่งในสัดขังเหล่านั้นก็สามารถไปและทำเช่นนั้นได้ เมื่อผู้คนเห็นว่ามีกรรวมตัวกันที่ไหนสักแห่งคนอื่น ๆ มากมายก็ไปและเข้าร่วม ขณะนี้ลูกเข้าใจว่าลูกเคยไปและรับฟังก็ตะและรามายณะ ฯลฯ เช่นกันด้วยความสุขเป็นอย่างมาก ลูกไม่เข้าใจอะไรเลยในเวลานั้น ทั้งหมดนั้นคือความสุขของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนเฝ้าแต่รำรำในความสุขที่นั้น อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงลงมาเรื่อยๆ มีหุโยคะประเภทต่างๆ มากมาย พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อสุขภาพที่ดี พ่ออธิบายว่า: ขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครในบรรดาพวกเขา รู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้าง แล้วยังมีอะไรอีก? ดูซิว่าลูกกลายเป็นอะไรด้วยการไม่รู้จักรู้สร้างหรือสิ่งสร้าง และดูว่าลูกกำลังจะกลายเป็นอะไรด้วยการรู้จักผู้สร้างและสิ่งสร้าง ด้วยการรู้จักสิ่งเหล่านั้นลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่ง และด้วยการไม่รู้จักรู้สิ่งเหล่านั้น ลูกคนเดียวกันของบารตก็กลายเป็นผู้ที่ล้มละลาย พวกเขาเฝ้าแต่พูดโกหกต่อไป สิ่งต่างๆ มากมายมากยิ่งขึ้นในโลกต่อไป ทองคำและเงินจำนวนมากมาย ฯลฯ ก็ถูกรูดปล้น ขณะนี้ลูกรู้ว่าลูกจะสร้างพระราชวังทองคำที่นั้น ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะกลายเป็นนักกฎหมายก็ตระหนักอยู่ภายในว่าเมื่อพวกเขาผ่านการสอบของเขา พวกเขาจะสร้างบ้าน ฯลฯ เหตุใดจึงไม่เข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังศึกษาเพื่อกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งสวรรค์? ควรมีความสุขอย่างมาก! อย่างไรก็ตาม ความสุขหายไปทันทีที่ลูกจากที่นี้ไป ลูกสาวเล็ก ๆ หลายคนก็ทำให้ตนเองไม่วางเว้นในความรู้นี้ ญาติมิตรของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลยและแล้วจึงพูดว่าเธอถูกเวทมนตร์สะกดใส่พวกเขา พวกเขาบอกว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้ลูกสาวของพวกเขาไปศึกษาเล่าเรียน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ในขณะที่ลูกยังคงฟังฟังพ่อแม่ของลูก ลูกต้องรับฟังพ่อแม่ของลูก เรา(บาบา)ไม่สามารถพาพวกเขาได้ มิฉะนั้นจะมีความขัดแย้งอย่างมาก ในตอนเริ่มต้นมีความขัดแย้งอย่างมาก ลูกสาวนั้นก็บอกว่า เธอมีอายุ 18 ปีแล้ว ในขณะที่พ่อของเธอพูดว่าเธออายุเพียง 16 ปีเท่านั้น และเธอยังคงต้องฟังฟังเขาอยู่ เขาต่อสู้ด้วยวิธีนี้และพาเธอกลับไป การฟังฟังของลูกหมายถึงลูกยังคงต้องทำตามคำสั่งของพ่อของลูก เมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่ลูกก็สามารถทำสิ่งที่ลูกต้องการได้ เรื่องนี้มีกฎหมายกำหนดไว้ บาบาพูดว่า: นอกจากนี้ที่นี้ก็มีกฎหมายเช่นกันเมื่อลูกมาหาพ่อลูกต้องนำหนังสือรับรอง(จดหมาย)จากพ่อทางร่างของลูก และก็ต้องมีการสังเกตการณ์ความประพฤติหรือมารยาทของแต่ละคนด้วย ถ้าความประพฤติของพวกเขาไม่ดี พวกเขาจะถูกส่งกลับ มันเหมือนกันในเกม ถ้าใครเล่นเกมได้ไม่ดี เขาหรือเธอจะถูกบอกให้ออกจากเกม เขาจะทำให้ทีมสูญเสียเกียรติของพวกเขา ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้ลูกอยู่ในสนามรบ พ่อมาทุกวงจรและทำให้เราสามารถเอาชนะมาได้ สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยกิเลส พ่อพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนกลางและตอนจบ ผู้ที่กลายเป็นบราห์มินต่อมา ก็เข้าไปสู่ศาสนาเทพ ลูกบราห์มินนั้นตามลำดับกัน เมื่อแมลงเม่าบินเข้าเปลวไฟ บางตัวก็สังเวทตนเองอย่างสมบูรณ์ บางตัวก็เพียงแค่บินวนรอบๆ เปลวไฟและจากไป เมื่อลูกๆ มาที่นี้บางคนก็สังเวทตนเองต่อเปลวไฟอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่คนอื่น ๆ เพียงแค่รับฟังความรู้และจากไป ก่อนหน้านี้บางคนแม้กระทั่งเขียนด้วยเลือดว่า “บาบาฉันเป็นของท่าน แม้ว่าจะเขียนเช่นนั้นมายาก็เอาชนะพวกเขาได้ มีการต่อสู้รบรา กับมายาอย่างมาก แล้วสิ่งนี้ก็เรียกว่าสนามรบ ลูกเข้าใจว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด กำลังอธิบายสาระของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดผ่านบราห์มา ได้มีการทำรูปภาพมากมาย ตัวอย่างของนาราดก็เป็นของเวลานี้เช่นกัน ลูกทั้งหมดพูดว่าลูกจะกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์ บาบาพูดว่า ลูกแต่ละคนควรมองดูภายในตนเองและดูว่าลูกมีค่าหรือไม่ ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกไม่มีกิเลสใดๆ ทุกคนคือผู้เลื่อมใสศรัทธาเหมือนกับนาราด นั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ได้ยกมา ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาก็ถามว่าพวกเขาสามารถแต่งงานกับลักษมีได้ไหม พ่อพูดว่า: ไม่ เพียงเมื่อพวกเขาฟังฟังความรู้ที่เท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถได้รับการหลุดพ้น เพียงพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถให้การหลุดพ้นกับทุกคน เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อกำลังปลดปล่อยลูกจากอาณาจักรราวัน การจาริกแสวงบุญเหล่านั้นเป็นไปทางร่าง พระเจ้าพูด: มานมานะ

บาป! ไม่มีเรื่องของการล้มลุกคลุกคลานไปทั่วในสิ่งนี้ การล้มลุกคลุกคลานทั้งหมดนั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ครึ่งวงจรถูกเป็นกลางวันของบราห์มาและอีกครึ่งวงจรถูกเป็นกลางคืนของบราห์มา ลูกเข้าใจว่าเวลานี้เป็นกลางวันครึ่งวงจรถูกสำหรับเราบราห์มากุมารและกุมารีทุกคน เราจะอยู่ในดินแดนของความสุข จะไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาใดๆ ที่นั่น ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งที่สุด ดังนั้นควรจะมีความสุขอย่างมาก ลูกทั้งหมดนั้นเป็นเหมือนกับก้อนหินที่ขรุขระ ขณะนี้พ่อกำลังทำให้ลูกมีความคม (ทำความสะอาดและขัดเกลาลูก) บาบานั้นเป็นพ่อค้าเพชรด้วยเช่นกัน ตามละครบาปใช้พาหนะที่มีประสิทธิภาพ “เด็กชาวบ้าน” ได้รับการจดจำ ลักษณะจะเป็นเด็กชาวบ้านได้อย่างไร? เขาเคยมีชีวิตอยู่ในยุคทอง เขาถูกแหว่งไกวอยู่ในเปล เขาสวมมงกุฎ เหตุใดจึงเรียกเขาว่าเป็นเด็กชาวบ้าน? เด็กชาวบ้านจะสกปรก ขณะนี้ลูกมาที่นี่เพื่อกลับมาสวยงาม พ่อทำให้ลูกก้าวหน้ากว่าผู้อื่นในความรู้ เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นในทุกๆ วงจรถูกที่ลูกได้รับความเป็นมิตรของสัจจะ ความเป็นมิตรอื่นๆ ทั้งหมดนั้นไม่จริง เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย อย่าได้ฟังเรื่องราวเช่นนั้นที่ประณามลูกและพ่อ กุมารีที่เข้ามาสู่ความรู้สามารถที่จะพูดได้ว่าพวกเธอมีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัติของพ่อ “ทำไมฉันไม่เปิดศุนย์เพื่อรับใช้บารัตเล่า?” ถึงอย่างไรก็ต้องยกลูกสาวให้(ในการแต่งงาน) ถามพ่อของลูกว่า “ให้ส่วนแบ่งนั้นแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้เปิดศุนย์และผู้คนมากมายจะได้รับคุณประโยชน์” สร้างกลยุทธ์เช่นนั้น นี่คือนโยบายของพระเจ้าของลูก ลูกเปลี่ยนผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหินให้กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ผู้ที่เป็นของศาสนาของเราจะมาในครอบครัวเดียวกัน ผู้ที่จะเป็นดอกไม้ของศาสนาเทพจะปรากฏออก ในขณะที่ผู้อื่นนั้นจะไม่ปรากฏออก เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม พ่อชำระทุกดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์แล้วพาพวกเขากลับบ้าน เหตุนี้เองบาปจึงได้บอกลูกให้อธิบายยุคบรรจบพบกันในภาพวงจรถูก ด้านนี้คือยุคเหล็กและอีกด้านหนึ่งคือยุคทอง ในยุคทองมีเทพและในยุคเหล็กมีปีศาจ สิ่งนี้เรียกว่ายุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด พ่อทำให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจะไปสู่ยุคทอง ในขณะที่คนอื่นจะไปและอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้น จากนั้นพวกเขาจะลงมาในเวลาของเขาเอง ภาพวงจรถูกนั้นดีมาก ลูกๆ ควรจะมีคามกระตือรือร้นในการทำงานรับใช้ การทำงานรับใช้เช่นนี้จะยกระดับผู้ที่ยากจนและทำให้พวกเขากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์เตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเองของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกสามารถเป็นเหมือนศรีลักษมีและศรีนารายณ์ได้หรือไม่? ลูกมีกิเลสใดๆ ในลูกหรือไม่? ลูกเป็นแมลงเม่าที่บินวนเวียนรอบๆ หรือเป็นแมลงเม่าที่สังเวทตนเอง ตรวจสอบว่ามารยาทของลูกจะไม่ทำให้พ่อเลื่อมเสียเกียรติ

2. เพื่อที่จะอยู่อย่างมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด จงจดจำพ่อในเวลาเช้าตรู่ด้วยความรักอย่างมากและศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี พระเจ้ากำลังสอนลูกและทำให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด รักษาความซาบซึ้งที่ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน

**พร:**                    **พร:**                    ขอให้ลูกกลายเป็นภาพลักษณ์แห่งประสิทธิภาพและเปิดเผยพ่อด้วยประสิทธิภาพของคุณธรรมทั้งหมดของลูก

จงมีประสิทธิภาพในคุณธรรมทั้งหมดที่ลูกร้องเพลงถึงพ่อ ในฐานะที่พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความปิติสุข จงก้าวไปในเกลียวคลื่นของมหาสมุทรแห่งความปิติสุข ใครก็ตามที่เข้ามาสัมผัสหรือมีการติดต่อกับลูก จงให้ประสิทธิภาพของความปิติสุข ความรัก ความสุข และคุณธรรมทั้งหมดแก่พวกเขา กลายเป็นตัวของคุณธรรมทั้งหมดด้วยวิธีนี้ และภาพลักษณ์ของพ่อจะถูกเปิดเผยผ่านลูก เพราะมีเพียงลูกดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถเปิดเผยดวงวิญญาณสูงสุดด้วยภาพลักษณ์ของประสิทธิภาพของลูก

**คติพจน์:**           เปลี่ยนคำแก้ตัวให้เป็นวิธีแก้ปัญหาและทำให้สิ่งที่อับมงคลให้เป็นมงคล

**\*\*\* โอม ชานติ \*\*\***

**สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: สร้างสมบุคลิกภาพของความสูงส่งและความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ**

ชีวิตของบราห์มินและการอุทิศชีวิตคือความบริสุทธิ์ รูปดั้งเดิมและเป็นนิรันดร์คือความบริสุทธิ์ เมื่อลูกตระหนักว่าดั้งเดิม

แล้วลูกเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และเป็นนิรันดร์ การตระหนักรู้นั้นหมายความว่าลูกมีพลังของความบริสุทธิ์ด้วย ดวงวิญญาณที่เป็นตัวแห่งการจดจำระลึกถึงและเป็นตัวแห่งพลังคือดวงวิญญาณที่มีสัจธรรมดั้งเดิมของความบริสุทธิ์ ดังนั้นจงทำให้สัจธรรมดั้งเดิมของลูกปรากฏออกมาและสร้างสมบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์